

*
Số 162-BC/BTGHU

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 85 -KH/HU ngày 26/01/2018 của Huyện ủy về tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo triển khai, quán triệt:

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến hội nghị trực tuyến (hội trường, phát hành thư mời, tài liệu, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu, kết nối đường truyền từ điểm cầu huyện đến điểm cầu xã, điểm danh hội nghị) kịp thời, chu đáo, nghiêm túc. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí Bí thư tổ chức học tập cho các đồng chí đảng viên còn lại tại các cuộc họp Chi bộ.

II. Kết quả đạt được:

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy Công an, Quân sự, Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã tham gia học tập tương đối đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần tại hội nghị trực tuyến ngày 30/01/2018. Sau hội nghị trực tuyến, các Chi, Đảng bộ đã kịp thời, nghiêm túc tổ chức học tập nội dung chuyên đề 2018 cho các đảng viên còn lại: Toàn huyện có 2190/2260 đồng chí, đạt tỷ lệ 97%. Số đại biểu còn lại vắng có lý do: già yếu, bị bệnh, đi học, đi làm ăn xa...

Các đồng chí báo cáo viên, các đồng chí Bí thư chi bộ đã nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ, chất lượng nội dung của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phương pháp truyền đạt khoa học, hiệu quả, thu hút người nghe.

III. Nhận xét, đánh giá:

a. Ưu điểm:

Việc triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; các đồng chí đảng viên tham gia học tập tương đối đầy đủ, đúng thành phần với tinh thần trách nhiệm cao. Một số đơn vị làm tốt công tác tổ chức hội nghị và có số cán bộ, đảng viên tham gia học tập trực tuyến nghiêm túc, đầy đủ, gương mẫu như: Tân Hiệp (27/27 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%), Tân Quan (27/28 đồng chí, đạt tỷ lệ 96%), Tân Khai (30/32 đồng chí, đạt tỷ lệ 94%), Thanh Bình (19/21 đồng chí, đạt tỷ lệ 91%)...

b. Hạn chế.

Một số đơn vị có số cán bộ, đảng viên tham gia học tập hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2018 chưa cao do giải quyết công việc đột xuất của cơ quan, đơn vị, tham gia các lớp học được triệu tập theo quy định, bị bệnh ...

Đa số các đơn vị thực hiện việc thử đường truyền chậm trễ so với thông báo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai học tập trực tuyến chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu VT.BTG.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO



Lê Minh Khanh